

Số: /TB-UBBC

Tuần Giáo, ngày 03 tháng 02 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Phân công nhiệm vụ, quy định chế độ làm việc của Ủy ban bầu cử huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

*Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện về việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026;*

*Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBBC ngày 27/01/2021 của UBBC huyện Tuần Giáo về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tuần Giáo;*

Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Tuần Giáo đã họp, xin ý kiến tham gia của các thành viên về việc thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên và quy định chế độ làm việc của UBBC huyện. Chủ tịch UBBC huyện Thông báo tới các thành viên UBBC và các cơ quan đơn vị được biết, thực hiện:

#### **I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

**1. Ông Vũ Văn Đức**, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch UBBC: Chỉ đạo chung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; chủ trì các cuộc họp của UBBC huyện. Trưởng Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Cơ sở vật chất.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Quài Cang**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**2. Ông Trần Bình Trọng**, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND - Phó Chủ tịch thường trực UBBC: Có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBBC huyện trong việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của HĐND huyện trong công tác bầu cử; chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp của UBBC. Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; theo dõi cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Tỏa Tình, Tênh Phong**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**3. Ông Giàng A Dơ**, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện - Phó Chủ tịch UBBC: Giúp Chủ tịch UBBC huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hội nghị hiệp thương theo quy định; thông báo cho các cơ quan đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND; chịu trách nhiệm hướng dẫn nội dung thủ tục quy trình giới thiệu người ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra,

đôn đốc UBMTTQ các xã, thị trấn thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác bầu cử. Trực tiếp Chỉ đạo công tác vận động bầu cử; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Phình Sáng, Rạng Đông**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**4. Ông Mùa Va Hồ**, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện - Ủy viên UBBC: Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết, kết luận, báo cáo về khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử; phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử, các văn bản pháp luật về bầu cử; chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bầu cử;

Giúp Chủ tịch UBBC huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các phòng ban triển khai thực hiện các công việc bầu cử; chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo việc in ấn phiếu bầu cử đại biểu HĐND huyện;

Trưởng tiểu ban An ninh trật tự và Tiểu ban tuyên truyền;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Nà Tông, Chiềng Đông**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**5. Ông Quàng Văn Cường**, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Ủy viên UBBC: Tham mưu cho UBBC huyện về công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện diện cán bộ Huyện ủy quản lý, hướng dẫn công tác nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn; tham gia công tác hiệp thương; chỉ đạo công tác khám sức khỏe, chủ trì thẩm định tiêu chuẩn chính trị những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Mường Thín, Mùn Chung**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**6. Bà Nguyễn Thị Thảo**, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên UBBC: Tham mưu cho UBBC huyện trong chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền, cổ động; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử và hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền thực hiện; chỉ đạo công tác tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo các cấp và hệ thống báo cáo viên; các cơ quan khoa giáo, MTTQ và các đoàn thể huyện; nắm bắt dư luận xã hội về cuộc bầu cử;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Quài Tở**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**7. Ông Nguyễn Quốc Toản**, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện - Ủy viên UBBC: Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác bảo vệ an ninh

trật tự, an toàn xã hội trước, trong cuộc bầu cử của huyện; phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Pú Xi, Mường Mùn**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**8. Ông Nguyễn Văn Sơn**, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện - Ủy viên UBBC: Chỉ đạo lực lượng vũ trang đảm bảo công tác quốc phòng; phối hợp với lực lượng Công an nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử; tuyên truyền và vận động lực lượng vũ trang tại huyện tích cực phục vụ, tham gia công tác bầu cử;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Mường Khong** là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**9. Bà Quàng Thị Hương**, Ủy viên BCH Huyện ủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện - Ủy viên UBBC: Phụ trách công tác tuyên truyền và vận động hội viên Hội liên hiệp phụ nữ tham gia cuộc bầu cử; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong giới thiệu ứng cử viên nữ để hiệp thương đưa vào danh sách chính thức để bầu cử;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Nà Sáy**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**10. Bà Nguyễn Thị Huyền**, Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQ - Ủy viên UBBC: Giúp UBBC huyện chỉ đạo và tham gia, tổ chức thực hiện các hội nghị hiệp thương theo quy định; trực tiếp hướng dẫn nội dung thủ tục quy trình giới thiệu người ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBMTTQ các xã, thị trấn thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác bầu cử; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền về bầu cử; Phối hợp xác định đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách các đơn vị bầu cử huyện để ấn định, công bố. Hướng dẫn, kiểm tra việc vận động bầu cử;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Chiềng Sinh**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**11. Ông Nguyễn Công Lâm**, Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ - Ủy viên kiêm Thư ký UBBC: Thường trực UBBC, làm nhiệm vụ thư ký, giúp UBBC triển khai các công việc theo kế hoạch và lịch công tác của UBBC.

Tham mưu giúp UBBC xem xét hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo luật định. Gửi hồ sơ đến Ủy ban MTTQ huyện để tiến hành hiệp thương; giúp UBBC lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đơn vị bầu cử và báo cáo để UBBC quyết định; lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện. Giúp UBND huyện in ấn phiếu bầu, chỉ đạo việc nhận tài liệu, phiếu bầu báo cáo UBBC huyện phân bổ cho các Ban bầu cử; nhận và kiểm

tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện do các tổ bầu cử gửi đến; nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; chuyên hồ sơ, biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu QH đến đơn vị bầu cử huyện; bàn giao các biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu HĐND cho Thường trực HĐND khóa mới và các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban bầu cử.

Đầu mỗi tiếp nhận và tổng hợp tình hình, tiến độ chung; tham mưu UBBC xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về cuộc bầu cử.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí bầu cử trình UBND huyện quyết định.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở **Thị trấn Tuần Giáo** là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**12. Ông Nguyễn Văn Bách**, Ủy viên BCH Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện - Ủy viên UBBC: Tham mưu, theo dõi giúp UBND huyện chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện, phục vụ các cuộc họp của UBBC huyện, các cuộc làm việc, kiểm tra của UBBC tỉnh và các cơ quan Tỉnh; Trực tiếp trình, ban hành các văn bản do lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo UBBC huyện ký;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Pú Nhung**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**13. Ông Nguyễn Thành Lê**, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - Ủy viên UBBC: Phụ trách công tác đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức cuộc bầu cử; chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ lập dự toán kinh phí; thẩm định kinh phí chi cho bầu cử trình UBND huyện quyết định; kiểm tra, hướng dẫn việc chi, thanh quyết toán kinh phí bầu cử đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định.

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Quài Nưa**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện.

**14. Ông Lê Đình Trung**, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình - Ủy viên UBBC: Trực tiếp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác tuyên truyền, cổ động và phối hợp kiểm tra trang trí khánh tiết cho cuộc bầu cử; tham mưu để phối hợp với các cơ quan: Bưu điện, Viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; Tham mưu để phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử;

**15. Ông Trần Mạnh Thắng**, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên UBBC, Tham mưu xác định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện;

Nhận, giao, tổng hợp hồ sơ, cơ sở vật chất; theo dõi, hướng dẫn công tác trang trí, khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu, dự thảo một số văn bản của UBBC, UBND huyện;

Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bầu cử ở xã **Ta Ma**; là đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình bầu cử trên địa bàn phụ trách về Thường trực UBBC huyện;

Ngoài ra các thành viên còn thực hiện các nhiệm vụ khác do UBBC huyện phân công khi cần thiết.

## **II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC**

UBBC làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Thường trực UBBC huyện (*gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Thư ký UBBC*): duy trì chế độ giao ban 2 tuần/1 lần kể từ ngày họp phiên thứ nhất để kiểm điểm, đánh giá tình hình công việc theo kế hoạch và tiến độ triển khai công tác bầu cử (khi cần thiết, Chủ tịch UBBC huyện sẽ triệu tập họp, hoặc có văn bản xin ý kiến Thường trực hoặc các thành viên).

Các thành viên UBBC huyện xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần phải được ưu tiên thực hiện; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên UBBC huyện được sử dụng bộ máy, nhân lực của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ thời gian theo Luật định.

Các thành viên được phân công phụ trách theo dõi công tác bầu cử ở các xã, thị trấn phải phối hợp tốt với các cấp ủy Đảng, kết hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thị trấn và các tổ chức bầu cử thực hiện đúng các quy định của Luật bầu cử, Kế hoạch cuộc bầu cử và Lịch họp, kiểm tra, giám sát của UBBC huyện.

Các nội dung khác thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Thông báo này được gửi đến các thành viên UBBC huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể; đơn vị có liên quan, các cấp chính quyền, các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn huyện để thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung, UBBC huyện sẽ điều chỉnh, thông báo sau./.

### **Nơi nhận:**

- UB bầu cử tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- Các thành viên UBBC huyện;
- Các phòng, ban, đoàn thể huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, UBBC huyện.

**TM. ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Đức**